
คนของพระจริงหรือ??? 

>>> คนของพระเจ้าย่อมมีความรักปักในใจ เสียสละตนได้แม้ชีวิตส่วนตัว <<< 

ทั้งโลกต่างตกใจกบัการท่ีกลุ่มฮามาส(ปาเลสไตน์) ยิงจรวดถลม่ใส่อิสราเอลหลายพนัลูก 
ส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิต บาดเจ็บ เป็นจ านวนมากและก าลงัจะก่อให้เกิดสงครามขึ้นมาอีกขั้วหน่ึง ทาง
ยเูครนรัสเซียยงัไม่จบ โลกน้ีไม่เคยสงบจริง ๆ หลายคนคงเป็นแบบเดียวกนัท่ีเห็นข่าวอิสราเอลก็คิด
เขา้ขา้งทนัที เพราะว่าเป็นประเทศต้นก าเนิดความเช่ือของพวกเรา และเช่ือว่าเป็น “คนของพระ” ใช่
หรือไม่ พระเจา้คงไม่ปรารถนาให้มนุษยม์าเข่นฆ่ากนัเช่นน้ี เป็นคนเราน่ีแหละท่ีแอบอา้งเอาพระเจา้
เป็นของตวัเราฝ่ายเดียว คนอ่ืนเป็นปิศาจไปหมด ขึ้นช่ือว่าสงครามอยา่งไรเสียก็ตอ้งฆ่ากนั แค่น้ีก็ผิด
ต่อความรักของพระเจ้าแล้ว อยา่คิดเพียงว่าเราเป็นคนของพระ เป็นบุตรพระเจา้เพียงฝ่ายเดียว 

  เพราะเหตุใดเล่าสงครามจึงมิเคยหมดไปจาก
โลกใบน้ีเพราะใจคนเรามกัมาก จิตไมส่งบ ความเห็น
แก่ได ้เห็นแก่ตวั ไม่เคยเห็นใจคนอ่ืน ใช้ความเป็นคน
ของพระไปเคร่งครัดต่อคนอ่ืน แต่ละเลยต่อตัวเอง
ด้วยมีเหตุผลนานาประการ เอาดีใส่ตวั อา้งความชอบ

ธรรม อา้งคนของพระละเลยอะไรก็ได ้ ไม่เคยปฏิบัติตัวในความรัก แต่มักปฏิบัติด้วยการสร้าง
ภาพลักษณ์ บ ารุงบ าเรอเสพสุข บนกองทุกขข์องคนอ่ืน อา้งบุญกุศลท่ีแฝงเร้นไปดว้ยหวงัเพียง
ช่ือเสียงและการยกยอ่ง เราพากนักา้วพลาดให้ส่ิงปรุงภายนอกรุกรานภายในแบบสมยอม เช่นน้ีแลว้
สันติจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร? วอนขอความสงบจะเกิดขึน้ได้เช่นไรเล่า ? 

สร้างสันติในจิตวิญญาณของเราให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อลดภาวะสงคราม หยดุส่ิงท่ีปฏิบตัิแบบ
ผิด ๆ กนัเสียบา้ง สวดด้วยจิตวิญญาณบริสุทธ์ิ สร้างความสงบโดยสยบยอมถ่อมตวัเราลงบา้ง 
มองเห็นความทุกขข์องคนรอบขา้งดว้ยหวัใจชอบธรรม เห็นคุณค่าของผูค้น อย่าเอาค าว่า “คนของ
พระเจ้า” เอาเปรียบคนอ่ืน ออกจากตวัเองให้มาก เพื่อสันติสุขจะไดเ้กิดขึ้น อยา่ให้ภาวะสงครามเขา้
ครอบง าจิตใจจนเกินจะเยียวยา ประพฤติตนอยูใ่นศีลในธรรม ย่ิงถ้าคิดว่าเราเป็นคนของพระจริง ๆ 
ย่ิงต้องสละตนเองเพ่ือสันติสุข เช่นนั้นแลว้เราก็เป็นคนของพระเพียงในนามเท่านั้น…. 

คนข้างวัด      

ติดตามอ่านบทความไดท่ี้ https://konkhangwat. blogspot.com 


